

Số: /BC-SXD

Lai Châu, ngày tháng 8 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Công văn số 2444/UBND-VX ngày 30/6/2023 về việc rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đối với các công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả như sau:

#### I. TÌNH HÌNH RÀ SOÁT VÀ TRIỂN KHAI KIỂM TRA

Căn cứ Công văn số 2444/UBND-VX ngày 30/6/2023 về việc rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đối với các công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát và triển khai kiểm tra các công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

#### 1. Về tình hình rà soát các công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu:

Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 866/SXD-QLXD ngày 30/6/2023 và số 1176/SXD-QLXD ngày 11/8/2023 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện và các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh về việc rà soát, kiểm tra, xử lý công trình tháp truyền thông không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2023, trong đó: Đối với UBND các huyện, thành phố, đề nghị phối hợp và báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình tháp truyền thông theo thẩm quyền quản lý; Đối với các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH TT & TT) và Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh, đề nghị thực hiện báo cáo danh mục công trình đang khai thác, quản lý sử dụng và việc thực hiện công tác bảo trì.

Kết quả như sau: Tính tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 17 chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng tháp truyền thông với tổng số 750 công trình, trong đó: 153 công trình (02 công trình cấp II và 151 công trình cấp III)

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng; 597 công trình cấp IV thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện, thành phố, cụ thể như sau:

- Có 20 công trình thuộc 09 Trung tâm VHTT&TT tỉnh, huyện, trong đó: Mường Tè: 03 công trình; Nậm Nhùn: 02 công trình; Sìn Hồ: 02 công trình; Phong Thổ: 05 công trình; Than Uyên: 03 công trình; Tân Uyên: 02 công trình; Tam Đường: 01 công trình; thành phố Lai Châu: 01 công trình; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 01 công trình.

- Có 730 công trình thuộc 08 Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh, trong đó: Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình - Đài tiếng nói Việt Nam VOV: 01 công trình; Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc: 90 công trình; VIETTEL Lai Châu: 297 công trình; VNPT Lai Châu: 312 công trình; Công ty Cổ phần viễn thông di động Vietnam Mobile: 14 công trình; Công ty Cổ phần xây lắp Bưu Điện: 10 công trình; Công ty Cổ phần SCTV Việt Nam: 01 công trình; Công ty Cổ phần dịch vụ hạ tầng mạng: 05 công trình.

## **2. Về việc triển khai kiểm tra các công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu**

Sở Xây dựng đã thành lập Tổ kiểm tra, rà soát các công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 06/7/2023 và ban hành Văn bản số 937/SXD-QLXD ngày 11/7/2023 gửi các Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện và các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh về việc kiểm tra, xử lý công trình tháp truyền thông không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2023, trong đó đã xác định rõ nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra, đối tượng kiểm tra cụ thể như sau:

### a) Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra công tác bảo trì, đánh giá an toàn công trình (*đối với công trình thuộc diện phải đánh giá an toàn công trình*).

- Kiểm tra chất lượng xây dựng công trình tháp truyền thông có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng hoặc có nguy cơ sập đổ.

- Kiểm tra xử lý đối với các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng.

### b) Thời gian kiểm tra hiện trường

Từ ngày 12/7/2023 đến 25/7/2023

### c) Đối tượng kiểm tra

Các công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng.

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

### 1. Về công tác bảo trì, đánh giá an toàn công trình

#### a) Công tác đánh giá an toàn công trình

- Đối tượng phải đánh giá an toàn công trình trong quá trình vận hành và sử dụng: Được quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 47 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13) và Phụ lục X Nghị định 15/2021/NĐ-CP là công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình ảnh hưởng tới an toàn cộng đồng, công trình nhà, trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo tháp cấp III trở lên (tương đương  $H \geq 45m$  theo quy định tại thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021).

- Đối với công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu: 153 công trình (trong đó có 02 công trình cấp II và 151 công trình cấp III), kết quả như sau:

+ Đối với 02 công trình cấp II (Cột tháp anten phát sóng phát thanh truyền hình thị trấn Mường Tè cao 95m xây dựng năm 2005 và Cột truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình tỉnh cao 125m xây dựng năm 2006): Tính đến thời điểm kiểm tra, các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng chưa thực hiện công tác đánh giá an toàn theo quy định tại Mục 3 Chương III Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 (Nghị định 06/2021/NĐ-CP).

+ Đối với 151 công trình cấp III: Một số các công trình thuộc quản lý của các Doanh nghiệp viễn thông Viettel Lai Châu, Vinafone Lai Châu và các Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện, thành phố (tại trung tâm các huyện) được đầu tư, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trên thời hạn 10 năm, tuy nhiên chưa thực hiện công tác đánh giá an toàn theo quy định.

#### b) Công tác kiểm định, bảo trì công trình

- Công tác kiểm định:

+ Các công trình thuộc quản lý, sử dụng của Công ty viễn thông Vinafone Lai Châu, Viettel Lai Châu đã tuân thủ thực hiện việc kiểm định công trình theo chu kỳ 5 năm/lần (có báo cáo kết quả kiểm định kèm theo).

+ Các công trình thuộc quản lý của Đài phát thanh truyền hình tỉnh, các Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông: Có 04 công trình đã thực hiện kiểm định thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Trung tâm VH TT & TT các huyện, thành phố: Phong Thổ, Tân Uyên, Lai Châu. Các huyện còn lại chưa thực hiện việc kiểm định công trình.

- *Công tác bảo trì*: Nội dung thực hiện được quy định tại Mục 2 Chương III của Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Đối tượng kiểm tra: 750 công trình. Trong đó đối với 02 công trình cấp II phải lập quy trình bảo trì riêng cho từng công trình (*theo quy định tại khoản 4 Điều 31 NĐ 06/2021/NĐ-CP; hướng dẫn việc thực hiện lập và phê duyệt quy trình kiểm định và quy trình bảo trì thực hiện theo Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 25/01/2017 của Bộ Xây dựng*). Kết quả như sau:

+ Đối với 02 công trình cấp II (*Cột tháp anten phát sóng phát thanh truyền hình thị trấn Mường Tè và Cột truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình tỉnh*): Tính đến thời điểm kiểm tra các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng chưa thực hiện công tác thực hiện công tác bảo trì theo quy định. Chưa lập quy trình bảo trì riêng cho công trình.

+ Đối với các công trình thuộc quản lý, sử dụng của Công ty viễn thông Vinafone Lai Châu, Viettel Lai Châu: Đã tuân thủ thực hiện việc bảo trì công trình theo quy trình, quy định như kiểm tra độ ổn định, tình trạng dây căng, mố neo, tra dầu mỡ ốc chân cột, cóc cáp....

+ Đối với các công trình thuộc quản lý, sử dụng của các Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện, thành phố: Chưa thực hiện công tác bảo trì theo quy định.

+ Đối với các công trình thuộc quản lý của Công ty Cổ phần viễn thông di động Vietnam Mobile, Công ty Cổ phần xây lắp Bưu Điện, Công ty Cổ phần SCTV Việt Nam, Công ty Cổ phần dịch vụ hạ tầng mạng là các công trình cấp IV, thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tuy nhiên Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố không rà soát, kiểm tra và báo cáo tình hình chất lượng, công tác bảo trì của công trình về Sở Xây dựng.

c) Kết quả kiểm hiện trường đối với một số công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng

Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra xác xuất 35 công trình cột tháp truyền thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. Qua kiểm tra bằng trực quan các công trình cơ bản hoạt động bình thường, không có hiện tượng nứt gãy, lún; công tác bảo dưỡng, bảo trì đã được đơn vị sử dụng quản lý thực hiện bôi mỡ, căn chỉnh hệ thống cột, dây co, tăng đơ... Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra và qua báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện đã phát hiện 07 công trình có dấu hiệu không đảm bảo an toàn cho khai thác sử dụng về lâu dài gồm: 01 cột an ten phát sóng phát thanh truyền hình xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ cao 24m; 04 cột (*dây co*) thuộc Trạm thu phát lại trên địa bàn huyện Phong Thổ (*tại*

xã Mường So cao 30m; xã Huổi Luông cao 30m; xã Ma Li Pho cao 50m; xã Đào San cao 30m); 01 cột an ten phát sóng phát thanh xã Mường Kim (dây co) cao 30m; 01 cột an ten phát sóng phát thanh xã Mù Cả, huyện Mường Tè (dây co) cao 50m. Riêng đối với cột phát sóng xã Mù Cả, theo báo cáo của đơn vị quản lý cột không sử dụng từ năm 2019. Các cột bị xuống cấp, tăng đơ, bu lông, dây co bị han gỉ không đảm bảo lực căng cáp, độ thẳng đứng, không đảm bảo an toàn cho khai thác sử dụng.

**2. Về xử lý công trình tháp truyền thông có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng hoặc có nguy cơ sập đổ:**

- Đối với 04 cột phát sóng tại các xã Ma Li Pho, Huổi Luông, Mường So, Đào San, đặc biệt đối với cột phát sóng tại xã Ma Li Pho thân cột bị han rỉ và chiều dày ống cột mỏng: Sở Xây dựng đã đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, đồng thời khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung kinh phí hàng năm để thực hiện công tác bảo trì công trình đảm bảo theo quy định.

- Đối với cột ăng ten phát sóng phát thanh xã Mù Cả, huyện Mường Tè: Sở Xây dựng đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Mường Tè khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương tháo dỡ cột tại xã Mù Cả để đảm bảo an toàn xung quanh khu vực công trình.

- Đối với 01 cột an ten phát sóng phát thanh truyền hình xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ cao 24m và cột an ten phát sóng phát thanh xã Mường Kim (dây co) cao 30m: Do thời gian xây dựng từ năm 1998, năm 2001, công tác bảo trì không thực hiện, do đó Sở Xây dựng đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên, huyện Sìn Hồ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung kinh phí hàng năm để thực hiện công tác bảo trì công trình đảm bảo theo quy định.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Kết quả đạt được**

Công tác quản lý, sử dụng các công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu về cơ bản đã được các Chủ đầu tư, chủ sở hữu thực hiện quản lý theo quy định hiện hành; một số chủ đầu tư, chủ sở hữu đã thực hiện và phê duyệt đề cương công tác bảo trì có tham khảo Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 25/01/2017 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy trình kiểm định và Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình và các quy định khác có liên quan đến quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

## **2. Tồn tại, hạn chế**

- Các Chủ đầu tư, chủ sở hữu, quản lý sử dụng công trình chưa thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì công trình theo quy định, việc thực hiện bảo trì gồm bôi mỡ, phát cỏ, vệ sinh, siết ốc, đo điện trở, không có thiết bị để xác định độ căng của cáp, độ thẳng đứng của cột, độ lún và chuyển vị của cột, độ chặt của bulong,... phương pháp kiểm tra bằng trực quan và ghi sổ tay lưu tại trạm, không có kết luận nêu rõ nội dung công việc tồn tại và đề xuất các giải pháp xử lý sau khi thực hiện công tác bảo trì.

- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố hàng năm chỉ sử dụng một phần kinh phí chi thường xuyên phục vụ công tác bôi mỡ, phát cỏ vệ sinh, siết ốc bằng thủ công; chưa thực hiện xây dựng quy trình kiểm định định kỳ và quy trình bảo trì hàng năm cho các công trình tháp truyền thông được giao quản lý sử dụng theo quy định.

## **3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế**

- Một số Chủ đầu tư, chủ sở hữu, quản lý sử dụng công trình chưa nắm được toàn bộ thủ tục, quy trình công tác bảo trì, kiểm định, đánh giá an toàn công trình.

- Việc cấp kinh phí hàng năm cho công tác bảo trì, kiểm định ở một Chủ đầu tư, chủ sở hữu, quản lý sử dụng công trình chưa được cấp có thẩm quyền quan tâm, chú trọng.

- Các Doanh nghiệp viễn thông về cơ bản đã quan tâm, chú trọng đến quy trình bảo trì, kiểm định máy và thiết bị mạng viễn thông vô tuyến, truyền hình. Tuy nhiên còn xem nhẹ công tác an toàn cho hệ thống cột, kết cấu chịu lực công trình.

## **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

### **1. Đối với các chủ sở hữu, chủ quản lý công trình:**

- Đối với các công trình đã thực hiện công tác kiểm định (của Công ty viễn thông Vinafone Lai Châu, Viettel Lai Châu, Trung tâm VHTT&TT các huyện Phong Thổ, Tân Uyên, Thành phố Lai Châu và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh): Đề nghị các đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát, thực hiện bảo dưỡng, căn chỉnh và khắc phục tồn tại đối với cột tháp theo các thông báo kết quả kiểm định chất lượng như độ thẳng đứng, lực căng cáp, lực xiết khóa cáp...

- Đối với các công trình chưa thực hiện công tác kiểm định: Đề nghị xây dựng quy trình kiểm định và quy trình bảo trì các công trình tháp truyền thông theo hướng dẫn tại Quyết định số 55/QĐ-BXD, ngày 25/01/2017 của Bộ Xây

dựng và thực hiện công tác bảo trì, kiểm định công trình tháp truyền thông theo quy định tại Mục 2, Chương III, Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đối với các công trình đã đưa vào khai thác sử dụng trên 10 năm, chưa thực hiện đánh giá an toàn công trình: Đề nghị thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Mục 3, Chương III, Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đối với các công trình đã xuống cấp và không được bảo trì thường xuyên và không có nhu cầu sử dụng: Đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 40 của NĐ 06/2021/NĐ-CP, đồng thời khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung kinh phí hàng năm để thực hiện công tác bảo trì công trình đảm bảo theo quy định, xem xét cho chủ trương tháo dỡ để đảm bảo an toàn xung quanh khu vực công trình đối với công trình không có nhu cầu sử dụng.

- Đối với các công trình khởi công xây dựng mới: Trước khi khởi công xây dựng chủ đầu tư gửi báo cáo thông tin công trình về cơ quan quản lý nhà nước nơi xây dựng công trình để theo dõi, thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và hoàn thành công trình bàn giao đưa vào khai thác sử dụng theo quy định tại Điều 24 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

## **2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu:**

Đề nghị nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các chủ sở hữu, chủ quản lý công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác bảo trì và đánh giá an toàn công trình theo quy định tại Mục 2 và 3 Chương III, NĐ 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xem xét, chỉ đạo./.

### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông (P/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (t/h);
- TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, TP (t/h);
- Các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh (t/h);
- Lưu: VT, QLXD.

**GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Đại Thắng**